

รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบพนักงาน (อัตราคนพิการ)

ตำแหน่ง	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ
พนักงานบริหารทั่วไป ๓ งานเอกสารภาษาต่างประเทศ กองกลาง ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. Writing/Structure ๒. Reading ๓. Translation ๔. Correspondence
นิติกร ๓ งานควบคุมด้านวินัย กองกฎหมายและระเบียบ ฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ๒. พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ๓. พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๓ ๔. ประกาศคณะกรรมการแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของสภาพการจ้างในรัฐวิสาหกิจ ลงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ๕. ข้อบังคับ ททท. ฉบับที่ ๑๘ (พ.ศ. ๒๕๒๗) ว่าด้วยวินัย การลงโทษ การสอบสวน การพักงาน และการอุทธรณ์การลงโทษของพนักงาน ททท. ๖. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐
บุคลากร ๓ งานบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากร ๒. แนวคิดพื้นฐานของการบริหารจัดการความรู้ ๓. กระบวนการบริหารจัดการความรู้และเครื่องมือการบริหารจัดการความรู้ ๔. แนวทางการนำการบริหารจัดการความรู้มาประยุกต์ใช้กับองค์กรภาครัฐ
บุคลากร ๓ งานกองทุนและประโยชน์เกื้อกูล กองพัฒนาบุคลากร ฝ่ายทรัพยากรบุคคล จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. ความรู้เรื่องกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ๒. ความรู้เกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ต่างๆเมื่อเกษียณอายุ ๓. ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานสิทธิประโยชน์ตาม พระราชบัญญัติแรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ ๔. ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสวัสดิการทั่วไป

รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบพนักงาน (อัตราคนพิการ)

ตำแหน่ง	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ
พนักงานงบประมาณ ๓ งานควบคุมงบประมาณ กองงบประมาณ ฝ่ายบัญชีและงบประมาณ จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. ขั้นตอนการจัดทำงบประมาณประจำปี
พนักงานการเงิน ๓ งานการเงินภายใน กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. ความรู้เกี่ยวกับเงินได้พึงประเมิน ๑-๘ แห่งประมวลรัษฎากร ๒. ความรู้เรื่องเช็ค การเขียนเช็คสั่งจ่ายเงิน ๓. ความรู้เรื่องการหักภาษี ณ ที่จ่าย ๔. ความรู้เรื่องบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ
พนักงานการเงิน ๓ งานฎีกา กองการเงิน ฝ่ายการเงิน จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๕๑ ๒. พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ ๓. ความรู้เกี่ยวกับ GFMS
พนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยว ๔ งานพัฒนาเครือข่ายทางการท่องเที่ยว กองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ๒. สามารถเขียนแผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการประกวดรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (ในส่วนของ การดำเนินการประกวดและการประชาสัมพันธ์) ๓. มีความรู้ด้านการท่องเที่ยวในบริบทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีความรู้ความเข้าใจในเครือข่าย, ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
นักออกแบบ ๓ งานออกแบบสิ่งพิมพ์ กองผลิตอุปกรณ์เผยแพร่ ฝ่ายบริการการตลาด จำนวน ๑ อัตรา	รายละเอียดวิชาที่ใช้สอบ ๑. มีความรู้ด้านการออกแบบ การใช้โปรแกรม Indesign และ Illustrator ๒. การออกแบบโปสเตอร์

